

60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thanh tra Thái Bình

TRẦN ĐÌNH BÁCH
Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh

Cách đây 72 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt - tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam. Cùng với sự lớn mạnh của ngành, Thanh tra Nhà nước tỉnh Thái Bình đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tháng 3/1957, Ban Thanh tra Thái Bình được thành lập. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, hoạt động của ngành Thanh tra Thái Bình luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của tỉnh nhà.

Nhớ lại những ngày đầu thành lập, Ban Thanh tra Thái Bình chỉ có vỏn vẹn 7 cán bộ, nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết các tranh chấp về tài sản, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và một số cuộc vận động lớn của Đảng và Chính phủ như: "Cuộc vận động ba xây, ba chống", cải tiến quản lý HTX nông nghiệp, chế độ phân phối sản phẩm, thực hiện chính sách hậu phương quân đội...

Từ năm 1970, khi Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị số 176, Hội đồng Chính phủ có Nghị quyết số 169/CP về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), hệ thống tổ chức của Thanh tra Thái Bình mới được thiết lập hoàn chỉnh.

Trong suốt chặng đường phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Thanh tra Thái Bình đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt. Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiến hành hàng nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), hệ thống tổ chức của Thanh tra Thái Bình mới được thiết lập hoàn chỉnh.



Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Chính phủ cho Thanh tra tỉnh.

Ảnh: THÀNH TÂM

tỷ đồng về cho ngân sách nhà nước; kiến nghị đề xuất với các cấp quản lý sửa đổi, bổ sung kịp thời các chế độ, chính sách, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Trong những năm gần đây, ngành Thanh tra tỉnh đã không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực, năng động, sáng tạo. Hàng năm, đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố dự thảo kế hoạch thanh tra, xử lý chống chéo nội dung thanh tra theo đúng quy định; do vậy đã khắc phục cơ bản tình trạng chống chéo, bỏ sót lĩnh vực địa bàn.

Nội dung thanh tra hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành và những vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm; thời gian thanh tra tại đơn vị đã được rút ngắn, nội dung cụ thể, kết luận rõ ràng; kết thúc các cuộc thanh tra đã kịp thời uốn nắn và xử lý các trường hợp vi phạm, thu hồi tiền và tài sản Nhà nước bị thất thoát.

Trong thời gian từ năm 2011 - 2017, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tham mưu giúp lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp gần 31.300 lượt công dân, tiếp nhận hơn 8.800 đơn KN, TC và hơn 2.600 kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, có 819 đơn KN, TC và 1.943 kiến

nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Đến nay, đã giải quyết 796 đơn KN, TC, đạt tỷ lệ 97,1%; 1.894 đơn kiến nghị, phản ánh, đạt tỷ lệ 97,4%.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã rà soát, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 1130 và 2100 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 67 của UBND tỉnh.

Trong công tác thanh tra, toàn ngành đã tiến hành 1.077 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 4.925 lượt đơn vị, phát hiện và kiến nghị thu hồi hơn 91,6 tỷ đồng; kiến nghị giảm trừ quyết toán công trình xây dựng gần 9,4 tỷ đồng, thu hồi hơn 924.000m² đất; trả lại hơn 9.000m² đất ruộng cơ bản cho hộ gia đình, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính gần 8,1 tỷ đồng; xử lý hành chính 13 tập thể, 61 cá nhân; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý 3 vụ việc.

Cùng với sự đổi mới hoạt động, Thanh tra tỉnh toàn diện tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ về số lượng, vững về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt. Tính đến nay toàn ngành Thanh tra tỉnh Thái Bình có tổng số 193 cán bộ thanh tra viên chuyên trách, trong đó có 1 thanh tra viên cao cấp, 18 thanh tra viên chính, 141 thanh tra viên và 33 công chức, lao động hợp đồng; có 98% cán bộ, thanh tra viên có trình độ đại học và sau đại

học, nhiều cán bộ được cử đi học lý luận chính trị cao cấp... với 47 cán bộ chuyên trách làm việc tại Thanh tra tỉnh; 20 tổ chức thanh tra các sở, ngành và 8 cơ quan thanh tra huyện, thành phố.

Với những thành tích đã đạt được, Thanh tra Thái Bình đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ... Nhiều tập thể, cá nhân của ngành đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra, lãnh đạo các cấp, các ngành khen thưởng. Trong đó, Chánh Thanh tra và 2 Phó chánh Thanh tra tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Thanh tra tỉnh là hết sức nặng nề. Với phương châm: "Chủ động phòng ngừa ngăn chặn, kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính", hoạt động của ngành Thanh tra tỉnh sẽ phải gắn các cuộc thanh tra với việc giải quyết KN, TC của công dân; tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều ý kiến.

Qua thanh tra, giải quyết KN, TC biểu dương kịp thời các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, chống tham nhũng, lãng phí; đề xuất các kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, khắc phục các sơ hở, thiếu sót, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam, ngành Thanh tra Thái Bình bày tỏ lòng biết ơn, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và sự phối hợp giúp đỡ của hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, đó chính là động lực để ngành Thanh tra hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành Thanh tra Thái Bình nguyện phấn đấu, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng: "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Đặc biệt, mỗi cán bộ, công chức ngành Thanh tra sẽ không ngừng rèn luyện, học tập để trở thành người cán bộ thanh tra văn hóa, gương mẫu, tận tụy, khách quan, công tâm; xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"; xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân và những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho ngành Thanh tra Thái Bình.

Đẩy mạnh công tác thanh tra kinh tế - xã hội

Cùng với việc làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho các cấp, các ngành tiến hành các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo chuyên đề, chương trình kế hoạch đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khi có yêu cầu. Qua công tác thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh nhiều sai phạm trong các lĩnh vực, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước, phát hiện, xử lý kịp thời những sai phạm ngay từ cơ sở.

Trong năm 2017, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 51 cuộc thanh tra hành chính và 201 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 465 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế 25.862,4 triệu đồng và 7.419,2m² đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách

thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và đầu tư các dự án xây dựng cơ bản đối với Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế 6.130,2 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 4.308,1 triệu đồng (đã thu được 3.060,5 triệu đồng, đạt 71,04%). Thanh tra các sở, ngành tiến hành 205 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 331 đơn vị, đã kết luận 90 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế 17.566 triệu đồng và 7.419,2m² đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 12.997,8 triệu đồng (đã thu được 11.887 triệu đồng, đạt 91,45%). Trong đó, đối trừ công nợ và giảm trừ quyết toán công trình xây dựng 546,7 triệu đồng, kiến nghị các doanh nghiệp nộp khoản nợ bảo hiểm xã

hội theo thẩm quyền 928,3 triệu đồng.

Ông Trần Đình Bách, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Qua hoạt động thanh tra cho thấy một số vấn đề cần được quan tâm chấn chỉnh. Trong đó, về lĩnh vực thu chi tài chính, việc công khai tài chính tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp ở một số nơi thực hiện chưa nghiêm túc, công tác hạch toán kế toán còn thiếu sót, số liệu phản ánh thiếu chính xác; sử dụng kinh phí còn sai quy định, chưa tiết kiệm. Việc trích lập, quản lý, sử dụng một số quỹ tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa bảo đảm theo quy định; kê khai, nộp thuế đối với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ chưa kịp thời, đầy đủ... Còn tình trạng thất thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, một số doanh nghiệp thực hiện việc kê khai, xuất hóa đơn thuế không chính xác,



Hội nghị gặp mặt lãnh đạo thanh tra 7 tỉnh phía Bắc tổ chức tại Thái Bình.

nhà nước 17.558,8 triệu đồng (đã thu được 15.166,4 triệu đồng, đạt 86,37%). Thanh tra tỉnh tiến hành 15 cuộc thanh tra tại 20 đơn vị (14 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 1 cuộc thanh tra đột xuất), đã ban hành kết luận 12 cuộc thanh tra, đang tiến hành 3 cuộc thanh tra. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản đối với Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư; thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về xây dựng cơ bản và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trong thực hiện dự án khu đô thị Petro Thăng Long đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp đầu khí Thăng Long và

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp số tiền 3.051 triệu đồng, đồng thời quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 3.550,9 triệu đồng. Thanh tra các huyện, thành phố tiến hành 32 cuộc thanh tra tại 114 đơn vị, đã ban hành kết luận 26 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, đã kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế 2.166,2 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 252,9 triệu đồng (đã thu được 218,9 triệu đồng, đạt 86,5%). Trong đó, giảm trừ quyết toán 623,4 triệu đồng, thoái trả phụ huynh học sinh 90,6 triệu đồng, thu về quỹ đơn vị 271 triệu đồng, kiến nghị cơ quan có trách nhiệm xử

kịp thời. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tình trạng thực hiện không đúng trình tự, thủ tục về xây dựng cơ bản như: dự toán được thẩm định tính khối lượng không đúng so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thanh quyết toán khối lượng không đúng thực tế, sai đơn giá định mức... vẫn còn xảy ra. Về lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, môi trường còn nhiều sai phạm; một số tổ chức, cá nhân có hành vi lấn, chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích. Nhiều doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường; việc xử lý chất thải, rác thải ở một số địa phương, cụm dân cư còn bất cập...

NGUYỄN TÙNG



Trụ sở Thanh tra tỉnh.

Ảnh: MINH ĐỨC

Đổi mới hình thức vận động, thu hút nguồn lực để có thêm nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội chữ thập đỏ trong suốt thời gian qua. Việc khơi dậy lòng nhân ái từ các tổ chức, cá nhân đã góp phần nhân lên những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.

Đa dạng hóa hình thức vận động, hỗ trợ người nghèo

niềm vui được đón nhận sự quan tâm từ cộng đồng, ông Sơn chia sẻ: Cuộc sống khó khăn nhưng được các cấp, ngành và hội chữ thập đỏ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ, gia đình tôi rất phấn khởi. Đây là niềm an ủi lớn lao về tinh thần để gia đình cố gắng vượt lên.



Người nghèo huyện Hưng Hà đăng ký nhận bê giồng từ đơn vị tài trợ.

truyền, vận động người dân chung tay xây dựng quỹ nhân đạo, hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị

đặt 20 thùng, hòm quần áo để ủng hộ, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, siêu thị, trung tâm văn hóa, thể thao, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị

tại các huyện, thành phố. Số tiền thu được trung bình mỗi năm từ 5 - 10 triệu đồng, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền

chăm lo cho cuộc sống của những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh việc vận động nguồn lực tại chỗ, các cấp hội còn tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và các tập đoàn kinh tế lớn thông qua các dự án nhân đạo.

Năm 2017, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thực hiện 8 chương trình, dự án giúp nhiều người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi với tổng trị giá trên 11,2 tỷ đồng. Nhiều dự án đã giúp các gia đình có thêm thu nhập phát triển chăn nuôi, sản xuất như dự án Heifer hỗ trợ 92 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin vay vốn nuôi bò, lợn, gà; dự án xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lồng mái có năng suất, chất lượng an toàn trong chăn nuôi nông hộ hỗ trợ cho 10 hộ dân. Cùng với các dự án hỗ trợ sinh kế, các cấp hội còn phối hợp thực hiện các dự án nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân qua các công trình xây dựng. Trong năm,

tổ chức Habitat và Letter - Day Saints Charites đã tài trợ mở rộng dự án xây dựng mái nhà an toàn, công trình vệ sinh cho các gia đình và các trường tiểu học, THCS trong tỉnh.

Tiếp sức cho những em nhỏ, giúp các em có thêm hành trang vững chắc để tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup và quỹ Phát triển giáo dục Việt Nam (EDF) tài trợ 436 suất học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi từ cấp tiểu học đến cấp đại học với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Viettel Thái Bình trao 24 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, quyên góp 50 tủ sách yêu thương cho các cơ sở giáo dục với tổng trị giá 184 triệu đồng; vận động quyên góp 833 triệu đồng xây nhà mái ấm công nhân cho giáo viên một số trường học trong tỉnh và nhà công vụ của Trường

THCS Thái Thành (Thái Thụy). Hội cũng đã duy trì hiệu quả dự án trồng rừng ngập mặn giảm thiểu rủi ro thảm họa cho người dân vùng ven biển.

Nhằm lan tỏa hơn nữa các hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng, với phương châm "Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện", ngành ngành làm việc thiện, năm 2018, các cấp hội chữ thập đỏ phấn đấu xây dựng quỹ nhân đạo đạt 22 tỷ đồng; huy động nguồn lực từ bên ngoài đạt 14 tỷ đồng. Thực hiện mục tiêu đề ra, các cấp hội sẽ tổ chức nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về công tác truyền thông, vận động nguồn lực qua các lớp tập huấn; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ trao quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác tìm kiếm nhà tài trợ cho hoạt động nhân đạo của tỉnh.

HOÀNG LANH